

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ปรับกลยุทธ์ สู่ Online Exhibition กับงานรับสร้างบ้านออนไลน์ 2020



สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ปรับกลยุทธ์ สู่ Online Exhibition กับงานรับสร้างบ้านออนไลน์ 2020

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 สู่การจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์ (Online Exhibition) กับงานรับสร้างบ้านออนไลน์ 2020 จัดเต็มโปรโมชั่น แบบบ้านทุกระดับราคา และข้อเสนอดีๆ จากบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำเช่นเดิม พร้อมลุย 20-31 มีนาคม นี้ ทาง www.hba-th.org

นายวรุฒิ กาญจนกุล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดออกสู่วงกว้างมากขึ้นในประเทศไทย และในหลายๆ ประเทศทั่วโลกว่า จากสถานการณ์นี้ ทำให้ประชาชนตื่นตัวและเฝ้าจับตาสถานการณ์ เตรียมความพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเองจึงไม่นิ่งนอนใจในการเลื่อนการจัดงานรับสร้างบ้าน Focus 2020 ในปีนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ขึ้น แต่ด้วยเศรษฐกิจต้องขับเคลื่อน ทุกธุรกิจต้องดำเนินต่อ ทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจึงได้ปรับกลยุทธ์สู่การจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์

หรือ Online Exhibition ขึ้น บนเว็บไซต์ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน www.hba-th.org เพื่อให้ผู้บริโภครที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน ต้องการคำปรึกษากับบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ ยังคงสามารถใช้บริการได้เช่นเดิมอยู่ เช่นเดียวกับการจัดงานเหมือนครั้งที่ผ่านมา

“สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาค อสังหาริมทรัพย์ที่มีส่วนทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อน จึงไม่ควรนิ่งนอนใจในสถานการณ์เช่นนี้ ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้ลงมติปรับกลยุทธ์กระตุ้นตลาดด้วยระบบออนไลน์ แทนการจัดงานแสดงสินค้าเช่นเดิม เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และการรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นหลัก ถึงแม้ตลาดรับสร้างบ้านจะเป็นสินค้า High Involvement ที่ผู้บริโภคต้องใช้เวลาดัดสินใจ มีการไต่รตรง และตรวจสอบถึงความเชื่อมั่นในบริษัทและสินค้า ก่อนก็ตาม แต่ด้วยบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ล้วนเป็นบริษัทชั้นนำ ที่มีประสบการณ์และผลงานที่คืบคลานยาวนาน จึงทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพ และการบริการสร้างบ้านแล้วต้องได้บ้าน เช่นเดิมนวมถึงผู้บริโภคยังคงใช้บริการ สอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ โปรโมชันที่จัดขึ้นมาเพื่องานรับสร้างบ้านออนไลน์ 2020 ในครั้งนี้ก็ด้วย” นายวรวิทย์ กล่าว

งานรับสร้างบ้านออนไลน์ 2020 จัดขึ้นบนเว็บไซต์ www.hba-th.org ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2563 นี้ โดยมีบริษัทรับสร้างบ้านเข้าร่วมกว่า 14 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดับบลิว เอ้าส์ จำกัด, บริษัท ซีคอน จำกัด, บริษัท มาสเตอร์แพลน101 จำกัด, บริษัท อาร์ตเทค โฮม จำกัด, บริษัท ลีอาร์ทีเทค จำกัด, บริษัท แอดวานซ์โฮม จำกัด, บริษัท รอยแยล เอ้าส์ จำกัด, บริษัท แลนด์โฮม จำกัด, บริษัท อยุรยาสร้างบ้าน จำกัด, บริษัท เนเชอรัลโฮม จำกัด, บริษัท อเรียคอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท ออลเอ้าส์ จำกัด, บริษัท สตรองแลนด์ จำกัด และ บริษัท บีคอมพลีท จำกัด โดยผู้ปลูกจองสร้างบ้านออนไลน์ จะได้รับส่วนลดพิเศษกับบริษัทรับสร้างบ้านที่มาร่วมในครั้งนี้ ติดตามรายละเอียดและตรวจสอบโปรโมชั่นระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2563 ได้ที่ www.hba-th.org

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ปณัชชา ปันตดาภรณ์ โทร. 081-668-0003 อีเมล panatcha.pa@gmail.com

คณิษฐา สิริพฤษา โทร. 089-680-1366 อีเมล kanitsa.s@hotmail.com